

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๙๐๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับชาติเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย

เรียน รอง-นรม (นายภูมิธรรมฯ) และรัฐ-พณ., รัฐ-กท., พม., กษ., คค., มท., สธ., เลขา-สททช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก และในขณะนี้ มวลน้ำท่วมได้ไหลลงมาถึงพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยแล้ว ซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ นี้ มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายจังหวัดทั่วประเทศ มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครด้วย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงสมควรจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับชาติขึ้นเพื่อเป็นกลไกสูงสุดในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับชาติเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นองค์ประกอบของศูนย์บัญชาการดังกล่าวด้วย

๒. ในส่วนของแหล่งเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่และอำนาจในการพิจารณา สั่งการ ประสานงาน และบูรณาการการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บัญชาการตามข้อ ๑ ให้ศูนย์บัญชาการดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุภินี), ๑๕๓๒ (อรณิชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ รอง-นรม (นายภูมิธรรมฯ) และรัฐ-พณ. : จ้งเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รัฐ-กท., พม., กษ., คค., มท., สธ. : จ้งเรียนยืนยันมา
เลขา-สททช. : จ้งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ